

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0809.3/ว 3



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนราชสีมา กทม.10300

๑ มกราคม 2552

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธี  
เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2552 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 52 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2527 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2550

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ข้อ 17 ได้กำหนด  
ให้กระทรวง ทบวง กรม รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในสังกัดที่สมควรเสนอขอพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช  
อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552 เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลาในการปฏิบัติและให้ผู้มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบและ  
ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่าให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิได้ และขอให้ดำเนินการดังนี้

1. สำหรับข้าราชการ พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ให้จงได้
2. สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ยกเว้นผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบล ซึ่งขณะนี้การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช  
อิสริยาภรณ์ ฯ พ.ศ.2536 ยังไม่แล้วเสร็จ) ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 10 เมษายน 2552

/.อนึ่ง ในทุกปีที่...

อนึ่ง ในทุกปีที่ผ่านมา มีผู้ขอเครื่องหมายเข้าช้อน และขอปิดกั้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบ จึงขอให้กำชับผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบให้รอบคอบ หากสงสัยว่าเคยได้รับพระราชทานเครื่องหมายหรือไม่ ให้ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ "ratchakitcha.soc.go.th" หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายเครื่องหมาย ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้ปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ วรรณโรทง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายเครื่องหมาย

โทร. 0-2241-9052 โทรสาร 0-2243-8991